

Para sa mamamayan ~Mensahe mula sa Mayor~

Pagbati sa inyong lahat.

Ika-90 taon, mula ng itinatag noong 1933 Abril 1, ang gusali ng Cityhall sa Lungsod ng Kawaguchi.

Ang pagkonekta sa Tokyo ay nagbigay ng ginhawa sa transportasyon sa lokal na pamahalaan, naging daan sa pag-unlad ng Siyudad sa paggawa ng bagay mula sa bakal, pagsasaka at paghahalaman. Sa kasalukuyan, umabot na sa 60,000 mamamayan ang naninirahan at kinikilala na pangalawa sa buong Japan bilang 「Magandang lugar mamuhay」 at may pinakamalaking pag-unlad na naitala.

Ibat-ibang polisiya ang ipinatupad ko bilang Mayor ng Siyudad ng Kawaguchi sa loob ng 9 na taon para sa pagkakaroon ng [Masiglang Kawaguchi].

Sa nakaraang taon ng pagsugpo sa nakahahawang sakit na Covid-19, ang pangunahing layunin ng siyudad, kahalagahan ng pamantayan ng Health Center, pagkakaroon ng sistema sa pangangalagang medikal, at ibat-ibang paraan ng pagpapalaganap ng Vaccination, ang kaagapay ng maamamayan sa pagpigil sa paglaganap ng sakit para sa pag-unlad.

Kasama dito, ang nalalapit na pagbukas sa matatapos na 3 malalaking proyekto, tulad ng pagpapabuti ng pangangalaga sa bata, pagsasagawa ng [Pagtatanghal sa produkto ng siyudad] para sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaganda ng lagay ng edukasyon, pagpapakabit ng aircon sa silid ng elementarya at Junior High School, at lahat ng gymnasium ng Junior high school, paggamit ng tubig ulan sa mga institusyon, Urban planning, pagpapaayos ng pundasyon ng kapaligiran, pakikipag-tulungan sa Azuma Fire Department para sa malawakang pag-unlad ng munisipalidad.

Maraming salamat sa mamamayan. Lahat ng ito ay hindi maisasakatuparan kung walang kooperasyon at pang-unawa ang bawat isa.

Mula ngayon, sa paggunita sa ika-90 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng Siyudad ang pagkakataon para mas mapaunlad ang Siyudad ng Kawaguchi, mula sa pagpapaganda ng Green Center, pagpapatupad ng pangagalaga sa kalikasan, pagpapaganda ng Lilia para maging lugar ng kultura at sining, 10 taon papunta sa ika-100 taong ng pagpapatupad ng ordinsa ng munisipalidad, Ipagpapatuloy ang 「polisiya sa pagpapaunlad」 sa pagtuon sa mas magandang kinabukasan ng Kawaguchi,